

Sản xuất vụ đông góp phần phát triển nông nghiệp bền vững

Vụ đông là vụ sản xuất quan trọng trong cơ cấu nông nghiệp của tỉnh, không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho người nông dân mà còn góp phần bảo đảm an ninh lương thực và cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến.



Nông dân xã An Khê (Quỳnh Phụ) chăm sóc cây ngô vụ đông.

Tăng diện tích

Thái Bình được biết đến là một trong những tỉnh trọng điểm về sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Hồng. Vụ đông không chỉ nổi bật về diện tích gieo trồng mà còn về tính đa dạng của các loại cây trồng. Các loại cây trồng vụ đông có giá trị kinh tế

cao như ngô, khoai lang, khoai tây, hành, tỏi... liên tục được mở rộng diện tích và cải thiện năng suất. Vụ đông năm 2023, tổng diện tích gieo trồng đạt gần 37.240ha, tăng 531,6ha so với năm trước. Nhiều loại cây trồng chính mang lại giá trị kinh tế cao tiếp tục được mở rộng diện tích như ngô 5.602ha, tăng 488,6ha,

khoai lang 2.226,3ha, tăng 225,3ha, khoai tây 3.654,7ha, tăng 92,7ha. Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Vụ đông không chỉ giúp tối đa hóa hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho người dân mà còn góp phần tạo nên một nền nông nghiệp bền vững. Vì vậy,

sự gia tăng diện tích cây vụ đông cho thấy xu hướng phát triển tích cực trong cơ cấu cây trồng, giúp đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Những năm qua, tỉnh đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách và giải pháp nhằm đẩy mạnh mở rộng diện tích trồng cây vụ đông, như hỗ trợ giống cây trồng, phân bón và vật

tư nông nghiệp cho nông dân. Các lớp tập huấn về kỹ thuật canh tác, kiểm soát sâu bệnh và bảo quản sau thu hoạch được tổ chức thường xuyên, giúp nông dân áp dụng những phương pháp sản xuất hiệu quả, tiết kiệm chi phí. Các mô hình HTX và chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thị trường dễ dàng hơn, không lo về đầu ra của sản phẩm góp phần ổn định giá cả và tránh tình trạng "được mùa mất giá".

Nâng cao giá trị

Giá trị sản xuất của vụ đông năm 2023 đạt 5.176 tỷ đồng, tăng 2,16% so với năm trước. Những con số này thể hiện hiệu quả trong công tác quy hoạch, hỗ trợ và triển khai các chính sách sản xuất nông nghiệp tại tỉnh. Ngô, khoai lang, khoai tây là những cây trồng chủ lực, không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn bảo đảm cung ứng nguyên liệu cho các ngành chế biến trong tỉnh và các địa phương lân cận. Bên cạnh đó, việc duy trì sản xuất các loại rau màu và cây trồng ngắn ngày, đặc biệt là rau xanh cũng giúp nông dân linh hoạt hơn trong việc lựa chọn giống cây phù hợp với điều kiện thời tiết và nhu cầu thị trường. Ông Nguyễn Tiến Quyên, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ cho biết: Nhiều năm qua, sản xuất vụ đông đã trở thành "vụ mùa vàng" cho hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với sản xuất lúa, nhiều nơi nông dân đã coi đây là vụ sản xuất chính trong năm. Nhiều xã xây dựng cánh đồng cây vụ

đông đạt hiệu quả kinh tế cao như: Quỳnh Nguyễn, Quỳnh Bảo, Quỳnh Hoa, Quỳnh Khê, Quỳnh Hồng với cánh đồng trồng khoai tây; Quỳnh Hoàng, Quỳnh Hoa cánh đồng trồng cây cà rốt; Quỳnh Thọ, An Đông, An Khê, Quỳnh Lâm, Quỳnh Hoàng cánh đồng trồng ngô ngọt, ngô nếp; Quỳnh Hải, Quỳnh Minh cánh đồng trồng rau màu... Một số cây chủ lực của huyện như: ớt giá trị thu nhập ước đạt 215 - 350 triệu đồng/ha; su hào đạt 250 - 280 triệu đồng/ha, bí xanh ước đạt 210 - 330 triệu đồng/ha, ngô ngọt đạt 100 - 110 triệu đồng/ha; khoai tây 200 - 230 triệu đồng/ha...

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch

Tiếp nối những thành công của vụ đông năm

2023, tỉnh đã đề ra mục tiêu nâng diện tích gieo trồng lên trên 40.000ha trong vụ đông năm 2024. Tính đến nay, toàn tỉnh đã gieo trồng trên 20.000ha, trong đó một số huyện đạt tỷ lệ cao như Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Vũ Thư, Đông Hưng. Ông Bùi Gia Khánh, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vũ Thư cho biết: Đến ngày 29/10, huyện Vũ Thư đã gieo trồng trên 3.500ha, đạt trên 66% diện tích so với kế hoạch. Cơ cấu cây trồng vụ đông năm nay có sự đa dạng và tập trung vào các loại cây có giá trị kinh tế cao như dưa bí, rau các loại, khoai lang, khoai tây, ngô. Để hoàn thành kế hoạch gieo trồng 5.300ha, huyện Vũ Thư đang tập trung chỉ đạo các xã đẩy

manh việc gieo trồng trên diện tích còn lại. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng đang tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản nhằm bảo đảm đầu ra ổn định cho các sản phẩm vụ đông. Huyện cũng đặt mục tiêu tăng cường các giải pháp canh tác hữu cơ, giảm thiểu việc sử dụng hóa chất, bảo vệ môi trường và bảo đảm sản phẩm nông sản an toàn cho người tiêu dùng.

Sản xuất vụ đông không chỉ là một hoạt động sản xuất theo mùa mà đã trở thành một chiến lược phát triển kinh tế quan trọng của tỉnh. Với những thành công và lợi ích mang lại, vụ đông đang ngày càng khẳng định vai trò trong phát triển nông nghiệp bền vững.

MINH NGUYỆT



Nông dân xã Tây Đô (Hưng Hà) trồng cây khoai lang.

Đồng thuận giải phóng mặt bằng xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu



Người dân xã Độc Lập đồng thuận giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Xác định giải phóng mặt bằng (GPMB) có ý nghĩa quan trọng để thực hiện thành công dự án khu dân cư nông thôn kiểu mẫu ở Độc Lập, huyện Hưng Hà đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành và xã Độc Lập làm tốt công tác dân vận khéo trong tuyên truyền, vận động người dân tạo đồng thuận cao trong GPMB xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, qua đó giúp dự án sớm được triển khai.

Đã chấp thuận ngay để dự án sớm được triển khai. Chúng tôi rất phấn khởi, đồng hành cùng dự án để làm cho nông thôn đổi mới, đẹp đẽ, hiện đại hơn. Dự án khu dân cư nông thôn kiểu mẫu xã Độc Lập có diện tích 7,3ha với tổng mức đầu tư là 115 tỷ đồng. Dự án sẽ xây dựng 175 căn biệt thự nhà mẫu, đáp ứng nhu cầu ở khoảng 800 người. Dự án sẽ thu hồi đất nông nghiệp của 125 hộ, tập trung ở thôn Long Nãi và Xuân La. Để dự án sớm đi vào thực hiện, xã Độc Lập đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tại các hội nghị, các buổi sinh hoạt ở thôn đồng thuận GPMB, đồng thời phát huy vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên tại cơ sở, giúp người dân hiểu rõ, cùng chung tay thực hiện. Đến nay, gần 100% hộ dân ở các thôn đã chủ động bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Ông Bùi Văn Hiến, Chủ tịch UBND xã Độc Lập cho

biết: Xác định GPMB là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần bảo đảm tiến độ dự án, vì thế địa phương đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân từ đó triển khai các giải pháp GPMB. Khi được người dân đồng thuận, các vấn đề kiểm đếm tài sản, trích đo, trích lục chúng tôi thực hiện dân chủ, công khai trên hệ thống loa truyền thanh, trụ sở UBND xã và tại các nhà văn hóa thôn. Với phương châm chính quyền cùng nghe, cùng làm, cùng tháo gỡ, cùng quyết tâm với doanh nghiệp nên đã giúp cho công tác GPMB nhanh chóng hoàn thành. Khi dự án triển khai góp phần đẩy nhanh thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, đồng thời sẽ kết nối với khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn tạo điểm nhấn phát triển du lịch ngay tại địa phương.

THANH THỦY

Gia đình anh Trần Minh Trọng, thôn Phú Lễ trồng hơn 4 sào quýt cảnh, trong đó gần nửa diện tích quýt đã bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lớn trong tháng 9. Anh Trọng cho biết, quýt là cây ưa ẩm nhưng lại chịu úng kém, chỉ cần ngập úng 3 - 4 ngày là hỏng. Bão số 3 vừa qua, sức gió mạnh làm lay gốc, đứt rễ, kết hợp với mưa lớn kéo dài gây ngập úng, làm thiệt hại rất nhiều cây quýt, đặc biệt nhiều cây quýt to, lâu năm, có giá trị kinh tế cao bị hỏng hẳn... "Giai đoạn vừa qua, khi cây quýt còn yếu do ảnh hưởng của bão, lũ, gia đình tôi chỉ tập trung điều tiết nước hợp lý cho cây, chưa bón phân. Đến nay, khi chắc chắn cây đã an toàn, bộ rễ đã ổn định, gia đình tôi mới bắt đầu tiến hành làm cỏ, chuẩn bị bón phân. Nhìn chung, tốc độ sinh trưởng, phát triển của quýt chậm hơn so với mọi năm, dự đoán quýt không kịp chín vào dịp Tết Nguyên Đán tới" - anh Trọng chia sẻ thêm.

QUẤT CẢNH PHÚ LỄ VƯỜN CHỒI SAU MƯA LŨ

Trở lại làng quýt cảnh Phú Lễ, xã Tự Tân (Vũ Thư) sau gần 2 tháng xảy ra bão số 3 và mưa lũ, ngoài những cây quýt đã bị hỏng, khô héo, nông dân vẫn cần mẫn, nỗ lực chăm sóc, hồi phục những cây quýt còn lại. Màu xanh dần trở lại trên những vườn quýt, những chồi non bắt đầu nhú lên, mang theo hy vọng của những người nông dân nơi đây.

Làng quýt hơn 40 năm tuổi của bà con Công giáo thôn Phú Lễ hiện có hơn 30 hộ trồng quýt, tổng diện tích khoảng 5ha, quy mô bình quân từ 3 - 5 sào/hộ. Với hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần cây lúa, cây quýt hiện là cây trồng chủ lực giúp nông dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Ước tính, mỗi năm, Phú Lễ cung cấp ra thị trường khoảng 5.000 cây quýt, tuy nhiên do ảnh hưởng của bão số 3 vừa qua đã khiến 20% cây quýt ở đây bị chết, hỏng hẳn; 50% cây quýt bị ảnh hưởng nặng, chậm hồi phục; 20% còn lại bị ảnh hưởng nhẹ, có khả năng hồi phục nhanh. Thông thường, vào thời điểm này hàng năm, quýt tại cánh đồng Phú Lễ đã ra quả to, mịn, cây xanh tốt, đã bắt đầu được uốn theo thể để

chuẩn bị cho vụ tết, nhưng năm nay, chỉ có một vài thửa có quýt đẹp, còn lại cây chưa kịp hồi phục sau mưa bão, hầu như trong tình trạng lá vàng, quả nhỏ, cây kém phát triển. Ông Phạm Tiến Sỹ, Chủ tịch UBND xã cho biết: Chúng tôi đã tuyên truyền, vận động bà con nỗ lực chăm sóc, đẩy nhanh tốc độ hồi phục của cây. Những cây quýt bị ảnh hưởng nặng, cây không đẹp, bà con cần kiên trì chăm sóc, bón phân để cây nhanh hồi phục, có thể chuyển hướng sang thu hoạch quả quýt thực phẩm vì tiêu thụ thuận lợi, giá trị kinh tế đạt từ 5 - 6 triệu đồng/sào, cao hơn cây lúa. Đối với những cây ảnh hưởng nhẹ, có khả năng vẫn kịp vụ tết năm nay, bà con cần tập trung nhân lực, đầu tư phân bón,

thuốc trừ sâu để chăm sóc, bảo vệ, uốn tỉa, bảo đảm cây có chất lượng, mẫu mã tốt nhất. Đây là những cây tiềm năng có giá trị kinh tế cao vì năm nay, dự đoán giá quýt cảnh trên thị trường sẽ cao hơn bình quân mọi năm. Những cây quýt này mang lại cơ hội giúp bà con thu hồi vốn đầu tư, giảm thiểu thiệt hại do mưa, bão gây ra. Đối với những diện tích quýt đã hỏng, nông dân chủ động ươm, chọn cây giống, chờ vụ xuân mới trồng bổ sung. Thiên tai khắc nghiệt, khó lường gây thiệt hại lớn, tuy nhiên cây quýt cảnh vẫn khẳng định hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn cây lúa và nhiều loại cây trồng khác, vì thế, xã động viên bà con giữ vững niềm tin, yên tâm khôi phục sản xuất quýt cảnh.

QUYNH LƯU



Người dân thôn Phú Lễ, xã Tự Tân (Vũ Thư) nỗ lực chăm sóc, hồi phục cây quýt với hy vọng kịp vụ quýt tết.